

## สมุนไพรไล่หนู



องค์ประกอบ: สารสกัดจากส่วนผสมของพริก เมล็ดน้อยหน่า ปะคำดีควาย และน้ำมันธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการ  
ศึกษาวิจัยและการศึกษาการตลาด)

สารสำคัญ: 0.1% w/v capsaisin, 0.2% w/v annaonine, 0.1% saponine, 99.6% natural EC oil.

## เหยื่อสมุนไพรไล่หนู

องค์ประกอบ: สารสกัดจากส่วนผสมของพริก ปะคำดีควาย และเนยแข็งธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและ  
การศึกษาการตลาด)

สารสำคัญ: 0.1% w/v capsaisin, 0.1% saponine, 99.8% natural butter.

ความสำคัญ เดิมทีเด็วหนูหากินในป่า แต่เมื่อมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ก็เป็นการเพิ่มอาหาร และเมื่อมีการสร้าง  
สิ่งก่อสร้างก็เป็นการเพิ่มพื้นที่หลบซ่อนต่อการทำลายของตัวห้ำและตัวเบียนของหนู ทำให้การอยู่รอดของหนู  
สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว นอกจากนี้เนื่องจากหนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีการขยายพันธุ์รวดเร็ว หนู 1 คู่ที่สมบูรณ์เพศจะ  
ให้ลูกได้มากกว่า 1,000 ตัวใน 1 ปี ผมอยากถามท่านว่าท่านเห็นหนูกี่คู่ในบ้านท่านขณะนี้ และหลับตาคิดว่า  
ปลายปีหนูในบ้านท่านจะมีเท่าไร ถ้าไม่ปล่อยให้ไปหากินที่บ้านอื่นบ้าง แต่เรามีงู แมว นกเค้าแมว ที่คอยช่วยใน  
ธรรมชาติอยู่แล้ว หนูเช่นเดียวกับแมลงอื่นๆในบ้านเรา ชอบที่สกปรก รก รุงรัง ถึงขยะไม่เคยนำไปทิ้งเลย แต่ถ้า  
เรามีถังขยะอยู่รอบบ้านเช่นมีบ้านติดตลาดสด ก็ช่วยไม่ได้ หนูทำให้เกิดโรคมามากมายเช่น โรคแบคทีเรียที่หนู มูล  
หนูและฉี่หนูเป็นแหล่งเชื้อโรคในตัวหนูที่หนูถ่ายออกมา ต้องระมัดระวัง อย่าให้มาอยู่ในอาหารของเรา  
โดยเฉพาะอาหารที่วางขายในตลาด

การป้องกันหนู ต้องทำบ้านให้โล่ง เก็บของขายให้หมด อย่าทำรังหนูในบ้านจากการสะสมกล่องกระดาษ ตู้ built-  
in ของที่ไม่ใช้จับขายให้หมด เศษอาหารอย่ารับประทานในห้องทำงาน เด็วหนูจะเข้ามากัดสายไฟคอมพิวเตอร์  
ราคาแพง อาหารที่กินในรถจะทำให้หนูมากัดสายไฟในรถต้องเสียเงินตรวจเช็คอีกมากมาย อาหารและเศษอาหาร  
ในบ้าน รวมถึงการดูแลความสะอาดในบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญในการระบาดของหนู โรงเก็บของควรจัดให้อยู่ไกล  
จากตัวบ้านอย่างน้อย 20 เมตร ถ้ามีบ้านเป็น Town house อย่าสร้างโรงเก็บของในบ้าน หมั่นรื้อค้นของอย่างน้อย  
เดือนละครั้ง ช่วยเตือนความจำของตนเองและไล่หนูไปในตัว อย่าเสียดายขยะ ขายตอนนี้ได้เงินเอาไว้ก่อนที่หนู  
จะทำให้เราขายไม่ได้ในอนาคต การเลี้ยงแมวก็ถือเป็นการควบคุมประชากรหนูที่ดี เมื่อพบงูเข้าบ้านอย่าได้ทำร้าย  
งูให้ถึงตาย หาผู้ใจกล้านำไปปล่อยข้างๆบ้าน งูส่วนใหญ่ที่เข้าบ้านเรากินหนูเป็นอาหาร ปล่อยให้มันเกาะอยู่

ตามบ้านเราบ้างอย่าไล่ไปหมดเพราะนกก็คือศัตรูสำคัญของหนู โดยเฉพาะนกในเวลากลางคืนเช่นนกเค้าแมว ปลุกบ้านให้สูงจากระดับพื้นดินมากกว่า 1 เมตร ที่เสาทุกต้นให้พันด้วยสังกะสีกว้าง 50 เซนติเมตรพันรอบเสา อย่าปลูกลงไม้ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ติดกับบ้าน สมุนไพรที่ผลิตขึ้นมีสารประกอบประเภท terpine ที่มีกลิ่นไล่หนูได้ หมั่นฉีดพ่นบริเวณที่พบหนูเป็นประจำ หนูจะหนีจากบริเวณนั้นไป